



Asita Eco Resort

Amphawa The Heaven of Nature Lovers



พุดถึงอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ก็โ
ใจก็พลันคิดถึงตลาดน้ำที่มีขมขาย
มากมายอยู่ตามสองฟากฝั่งคลอง กั
อาหาร ขนมไทยมาชนิก รวมไปถึง
สินค้าของที่ระลึกทุกที แต่ก็ใช้สถาน
ที่ท่องเที่ยวของอัมพวาจะมีแค่ตลาดน้ำ
นี่เท่านั้น ฅ ก็แหงนคิ้วมีสิสร่องสวย
ซ่อนตัวอยู่กับทลนธรรมชาติที่เขียวชอุ
พองจะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ให้เรากลายความเหน็ดเหนื่อยจากหน้
การงานที่แสนระหนักอึ้งอยู่เหนือกั

ยลิตา อีโค รีสอร์ท สถานที่พักผ่อนซึ่ง
รายล้อมด้วยแมกไม้และธรรมชาติ ใกล
กรุงเทพฯ เพียงแค่ 1 ชั่วโมง ที่นี้มาเชิ
สามารถเลือกห้องพักที่มีถึง 23 ห้องได้
สองบรรยากาศ ทั้งห้องพักในเรือนไทย
ไทยดีลักซ์ ที่มีมุมให้ทุกคนได้ชมบ
โดยรอบผ่านระเบียงหน้าห้องของเร
หรือห้องไทยลวิต ที่เน้นการตกแต่งใน
ไทยร่วมสมัย มีห้องนั่งเล่นและระเบียง



ผู้มาพัก ด้วยการทำกิจกรรมใส่บาตร พระตอนเช้า ที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมากนักสำหรับชีวิตในเมืองใหญ่ที่ต้องเร่งรีบ

เมื่อสุขภาพใจแข็งแรงดีขึ้นแล้ว ก็ต้องบำรุงสุขภาพกายด้วยอาหารเลิศรส ในเมนูต่างๆ ที่ผู้มาพักจะได้รับรสสัมผัสที่สดใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากที่รีสอร์ทนี้ มีการปลูกผลไม้ และพืชสวนครัวมากมายไว้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผักสลัดค็อกเทล หรือผลไม้สดตามฤดูกาล รวมไปถึงยังมีอาหารทะเลสดใหม่ ที่ส่งตรงมาจากเรือประมง ตลอดจนเมนูสุดนิยมของกลุ่มแม่กตคือปลาหูช้างออกหัก ที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ปลาหูช้างเตี๋ย น้ำพริก



สำหรับชมทิวทัศน์ริมคลอง ดู หิ่งห้อยในยามค่ำคืน

เช่นเดียวกับห้องพักรูปล้ำ ที่เน้นความเป็นส่วนตัวภายในห้องแต่ละหลัง ที่มีตั้งแต่ห้องสุพีเรียที่เน้นการตกแต่งภายในและภายนอกให้ดูแล้วรู้สึกโปร่งสบาย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของต้นไม้เขียวขจี หรือห้องวิลล่าดีลักซ์ที่จะมีความพิเศษอยู่ที่ด้านนอกของห้องจะมีระเบียงยื่นออกไปจากตัวห้องพักทอดลงไปบนคลองสะพาน้ำส่วนตัวทุกห้องสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสบายใจ แต่หากใครที่ขอมว่ายน้ำในสระ ที่นี้ก็มีบริการเช่นกันซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่ เป็นสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบเกลือในการฆ่าเชื้อ แทนคลอรีน ทำให้ผู้ลงเล่นมีความปลอดภัยมากขึ้น เช่นเดียวกับบรรยากาศการพักผ่อนยามค่ำคืน ท่านจะได้เห็นหิ่งห้อยบินอยู่รอบๆ ที่พัก ทำให้ผู้มาพักรู้สึกสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

นอกจากจะเป็นรีสอร์ทที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสายน้ำอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของอัสิตา อีโค รีสอร์ท ซึ่งทำให้ช่วยผ่อนคลายแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมพลังของสุขภาพใจภายในให้กับ



ปลาหูช้าง ผัดปลาหู หรือจะเป็นเมนูอาหารทะเลจานเด็ด อย่าง ปลาเก๋า ลาดผัดฉ่า หอยแมลงภู่อูบ กุ้งแม่น้ำเผา และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือโบระคราม รสมิ้น เค็ม ที่นำมาปรุงอาหารได้ตั้งแต่ซูปริมโบระคราม แกงส้มโบระคราม ทอดไข่กุ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รับประกันได้ว่า มาที่นี้แล้ว อิมหึงใจ อิมหึงท้องตลอดที่พักผ่อนแน่นอน

ด้วยเรือนไทยที่สง่างาม ทำให้ อัสิตา อีโค รีสอร์ท เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่ถูกคำให้ความสนใจใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับแขกพิเศษ หรือจัดงานแต่งงานในแบบฉบับของความเป็นไทยได้อย่างสวยงาม ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ booking@asitareort.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-9866-2168 / 08-9866-3168 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.asitareort.com และ www.facebook.com/asitareort

